
Quick	Report

Vinsamlegast	merktu	við	hver	svarar	könnuninni

Notandi Aðstandandi Stuðningsaðili Standard	Deviation Responses

All	Data
59	

(29%)
111	
(55%)

31	
(15%)

33.15 201

Notandi Aðstandandi Stuðningsaðili



Notandi	þjónustunnar	er

Almennur	notandi Grunnskólabarn Eldri	borgari Standard	Deviation Responses

All	Data
116	
(59%)

58	
(30%)

21	
(11%)

39.1 195

Aldur	þess	sem	notar	þjónustuna

25	ára	eða	yngri 26-35	ára 36-45	ára 46-55	ára 56	ára	eða	eldri Standard	Deviation Responses

All	Data
97	
(49%)

27	
(14%)

22	
(11%)

20	
(10%)

34	
(17%)

28.91 200

Almennur	notandi Grunnskólabarn Eldri	borgari

25	ára	eða	yngri 26-35	ára 36-45	ára 46-55	ára 56	ára	eða	eldri



Kyn	þess	sem	notar	þjónustuna

Karl Kona Standard	Deviation Responses

All	Data
102	
(51%)

98	
(49%)

2 200

Búseta	þess	sem	notar	þjónustuna

Reykjavík Mosfellsbær Seltjarnarnes Garðabær Hafnarfjörður Standard	Deviation Responses

All	Data
159	
(79%)

6	
(3%)

6	
(3%)

6	
(3%)

24	
(12%)

59.81 201

Karl Kona

Reykjavík Mosfellsbær Seltjarnarnes Garðabær Hafnarfjörður



Notast	notandi	við	hjólastól	í	ferðum	sínum	með	akstursþjónustu	Strætó?

Alltaf Stundum Aldrei Standard	Deviation Responses

All	Data
43	

(21%)
11	

(5%)
148	
(73%)

58.52 202

Á	heildina	litið,	hversu	ánægð(ur)	eða	óánægð(ur)	ertu	með	akstursþjónustu	Strætó	fyrir	fatlað
fólk?

Mjög
ánægður

Frekar
ánægður

Bæði	og
Frekar

óánægður
Mjög	óánægður Standard	Deviation Responses

All	Data
24	

(12%)
86	
(43%)

58	
(29%)

22	
(11%)

11	
(5%)

27.79 201

Alltaf Stundum Aldrei

Mjög	ánægður Frekar	ánægður Bæði	og Frekar	óánægður Mjög	óánægður



Ef	þú	hugsar	um	samskipti	þín	við	akstursþjónustu	Strætó,	hefur	þjónustan	almennt	séð	verið
samkvæmt	væntingum,	umfram	væntingar	eða	undir	væntingum?

Langt	umfram
væntingar

Heldur	umfram
væntingar

Samkvæmt
væntingum

Heldur	undir
væntingum

Langt	undir
væntingum

Standard
Deviation

Responses

All	Data
8	

(4%)
26	

(13%)
85	
(43%)

56	
(29%)

21	
(11%)

27.78 196

Langt	umfram	væntingar Heldur	umfram	væntingar Samkvæmt	væntingum Heldur	undir	væntingum Langt	undir	væntingum



Almennt	séð,	hversu	gott	eða	slæmt	finnst	þér	viðmót	starfsfólks	akstursþjónustu	Strætó?

Mjög	gott Frekar	gott Hvorki	né Frekar	slæmt Mjög	slæmt Standard	Deviation Responses

All	Data
58	

(29%)
104	
(51%)

24	
(12%)

15	
(7%)

1	
(0%)

36.94 202

Hversu	ánægð(ur)	eða	óánægð(ur)	ertu	með	stundvísi	hjá	akstursþjónustu	Strætó?

Mjög	ánægð
(ur)

Frekar	ánægð
(ur)

Bæði
og

Frekar	óánægð
(ur)

Mjög	óánægð
(ur)

Standard
Deviation

Responses

All	Data
21	

(10%)
65	
(32%)

50	
(25%)

44	
(22%)

21	
(10%)

17.1 201

Mjög	gott Frekar	gott Hvorki	né Frekar	slæmt Mjög	slæmt

Mjög	ánægð(ur) Frekar	ánægð(ur) Bæði	og Frekar	óánægð(ur) Mjög	óánægð(ur)



Hversu	ánægð(ur)	eða	óánægð(ur)	ertu	með	símsvörun	í	þjónustuveri	akstursþjónustu	Strætó?

Mjög	ánægð
(ur)

Frekar	ánægð
(ur)

Bæði
og

Frekar	óánægð
(ur)

Mjög	óánægð
(ur)

Standard
Deviation

Responses

All	Data
21	

(10%)
63	
(31%)

43	
(21%)

39	
(19%)

36	
(18%)

13.53 202

Mjög	ánægð(ur) Frekar	ánægð(ur) Bæði	og Frekar	óánægð(ur) Mjög	óánægð(ur)



Hversu	ánægð(ur)	eða	óánægð(ur)	ertu	með	viðmót	starfsfólks	í	símsvörun	þjónustuvers	hjá
aksturstþjónustu	Strætó?

Mjög	ánægð
(ur)

Frekar	ánægð
(ur)

Bæði
og

Frekar	óánægð
(ur)

Mjög	óánægð
(ur)

Standard
Deviation

Responses

All	Data
54	

(27%)
89	
(45%)

36	
(18%)

12	
(6%)

9	
(5%)

29.52 200

Mjög	ánægð(ur) Frekar	ánægð(ur) Bæði	og Frekar	óánægð(ur) Mjög	óánægð(ur)



Ertu	ánægð(ur)	eða	óánægð(ur)	með	viðmót	bílstjóra	hjá	akstursþjónustu	Strætó?

Mjög	ánægð
(ur)

Frekar	ánægð
(ur)

Hvorki
né

Frekar	óánægð
(ur)

Mjög	óánægð
(ur)

Standard
Deviation

Responses

All	Data
53	

(27%)
106	
(54%)

27	
(14%)

10	
(5%)

2	
(1%)

37.52 198

Mjög	ánægð(ur) Frekar	ánægð(ur) Hvorki	né Frekar	óánægð(ur) Mjög	óánægð(ur)



Ertu	ánægð(ur)	eða	óánægð(ur)	með	gæði	bílanna	sem	notaðir	eru	hjá	akstursþjónustu
Strætó?

Mjög	ánægð
(ur)

Frekar	ánægð
(ur)

Hvorki
né

Frekar	óánægð
(ur)

Mjög	óánægð
(ur)

Standard
Deviation

Responses

All	Data
44	

(22%)
102	
(51%)

39	
(19%)

13	
(6%)

3	
(1%)

34.52 201

Mjög	ánægð(ur) Frekar	ánægð(ur) Hvorki	né Frekar	óánægð(ur) Mjög	óánægð(ur)



Ertu	ánægð(ur)	eða	óánægð(ur)	með	hvernig	akstursþjónusta	Strætó	gætir	að	öryggi	farþega
sinna?

Mjög	ánægð
(ur)

Frekar	ánægð
(ur)

Hvorki
né

Frekar	óánægð
(ur)

Mjög	óánægð
(ur)

Standard
Deviation

Responses

All	Data
44	

(22%)
98	
(49%)

45	
(22%)

8	
(4%)

6	
(3%)

33.42 201

Er	eitthvað	fleira	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri	við	stjórnendur	akstursþjónustu	Strætó	sem	gæti
orðið	til	þess	að	bæta	þjónustuna?

Mjög	ánægð(ur) Frekar	ánægð(ur) Hvorki	né Frekar	óánægð(ur) Mjög	óánægð(ur)

Text	Responses
Það	er	eitthvað	ekki	að	virka	rétt.	Bíll	er	pantaður	á	ákveðnum	tíma	í	hús	eða	eftir	ákveðnum	mætingartíma.	En	ef	að	tafir	verða	hjá	bílnum	þá	breytist	tímasetninging	og	bíllinn	kemur	jafnvel	
hálftíma	of	seint	og	enginn	lét	vita,	þetta	bara	er	svona.	Einstaklingur	missir	af	ýmsu	af	því	að	dagskráin	riðlast	til	og	hvar	er	eftirlitið	með	henni,	hver	á	að	passa	upp	á	það	að	ferðin	standist?	
Eiga	bílstjórarnir	að	láta	vita	þegar	þeir	sjá	að	þeir	ráði	ekki	við	dagskrána	og	muni	ekki	standast	tímasetningar?

Bið	eftir	símsvörun	er	oft	of	löng.	
Einnig	kemur	sér	illa	að	bílarnir	bíða	í	mjög	stuttan	tíma	eftir	farþegunum,	sem	veldur	því	að	þeir	missa	oft	af	honum	að	óþörfu,	jafnvel	þegar	um	reglulegan	akstur	er	að	ræða.

Of	löng	bið	þegar	maður	ringi	í	hateigið.		Vonast	til	að	það	verði	hætt	að	hringja	til	að	fá	bíl	með	20	mínútúr	fyrir	vara.	Ekki	viðunandi	þó	það	sé	mikil	snjór	og	umferð	að	bilin	sé	klukkutíma	of	
seint	og	kemur	ekki.	Og	starfsmaður		ferðaþjónustuna	segjir	að	bilin	sé	sein	og	viðkomandi	notandi	bíður	endalaust		og	kefast	upp	.	Bílstjórar	eiga	ekki	heldur	að	reikna	með	að	maður	sé	ekki	
að	fata	í	vinnu	þó	maður	sé	að	notta	þjonustu	sem	þessa	og	maður	fari	á	sama	stað	og	notendur	ferða		þjónustuna	það	er	óvirðing.

Það	er	eitt	sem	mér	finnst	nokkuð	skrítið	og	alger	sóun,	en	tvö	börn	voru	skráð	í	akstur	frá	sama	stað	á	sama	tíma	og	setja	út	saman	á	endastað.	Þessi	tvö	börn	komu	í	sinnhvorum	bílnum	
með	10	mín.	millibili.	Annað	barnið	með	leigubíl	og	hitt	barnið	með	Ferðaþjónustubíl.

Það	er	betra	að	hafa	fólk	sem	ratar	og	fólk	hafi	goða	þjónustulund	og	snyrtilegan	klæðnað	og	bílarnir	mæti	a	réttum	tíma

Mér	finnst	alveg	glatað	að	það	taki	sólahring	að	afgreiða	pantanir	sem	gerðar	eru	á	netinu.	hvort	sem	það	er	í	gegnum	tölvupóst	eða	vefsíðuna.		Hefði	haldið	að	hann	ætti	að	geta	létt	álagi	af	
símsvörun	þar	sem	þú	ættir	að	geta	afgreitt	svoleiðis	pöntun	hraðar	heldur	en	símtal.

Of	mikið	búið	að	vera	að	hann	sé	sóttur	of	seint.

Bestu	þakkir	fyrir	þessa	þjónustukönnun	-	mjög	gott	framtak.	Ég	vona	að	hún	skili	tilætluðum	árangi.

Ég	svara	sp.	14	og	15	með	"hvorki	né"		og	"mjög	óánægð"	þar	sem	bílarnir	eru	mjög	misjafnir.	Fyrir	mig	persónulega	er	ég	þvi	fegnust	þegar	rauður/gulur	bíll,	eða	sambærilegur,	kemur	til	að	
sækja	mig	þannig	að	ég	geti	vippað	mér	úr	hjólastólnum	mínum	í	sæti	og	fundist	ég	vera	örugg.	Mér	líður	hins	vegar	vægast	sagt	mjög	illa	í	bílum	þar	sem	ég	þarf	að	sitja	í	stólnum	mínum.	
Öryggisbeltin	eru	yfirleitt	alltof	rúm	og	föst	þannig,	þannig	að	ég	hef	það	á	tilfinningunni	að	ef	bíllinn	þarf	að	bremsa	skyndilega	muni	ég	renna	niður	á	gólf	og	jafnvel	fá	beltið	á	hálsinn.	Annað	eru	
„höfuðpúðarnir“	sem	aldrei	er	hægt	stilla	þannig	að	þér	séu	fyrir	aftan	hnakka,	eins	og	höfuðpúðum	er	almennt	ætlað,	auk	þess	sem	þeir	eru	svo	harðir,	að	væru	þeir	fyrir	aftan	hnakka	einhvers	
við	t.d.	árekstur,	væri	spurning	hvort	viðkomandi	fengi	ekki	slæmt	höfuðhögg	–	en	sem	er	þó	líklega	betra	heldur	en	að	fá	slynk	á	hálsinn,	sem	gerist	ef	höfuðpúði	er	ekki	til	staðar.

Þá	finnst	mér	að	þjónustuver	(aðrir?)	megi	nýta	betur	reynslu	bílstjóra	og	taka	undir	viðleitni	þeirra,	og	jafnvel	farþega,	þegar	ábendingar	koma	frá	þeim	um	betri	nýtingu	bíla	(samnýtingu)	og	um	
það	sem	betur	mætti	fara	eða	gera.	Dæmi:	Þegar	bílstjórar	kalla	inn	í	þjónustuver	og	óska	t.d.	eftir	því	að	sameina	í	bíl	sinn	fólk	sem	er	að	fara	frá	sama	stað,	á	sama	tíma,	á	sama	stað	
(eða	á	svipaðar	slóðir).	Oft	hefur	verið	tekið	illa	í	slíkt	af	þjónustuveri	sem	er	algjörlega	óskiljanlegt.	Auðvelt	ætti	að	vera	að	afturkalla	aðra	bíla.	Þetta	drepur	niður	frumkvæði	og	starfsánægju	
bílstjóra	og	veldur	óánægju	meðal	notenda	þjónustunnar.

Þessu	nátengt	-	Mér	finnst	að	oft	megi	raða	betur	í	bíla	og	ná	þannig	fram	betri	nýtingu.	Sérstaklega	ætti	það	að	vera	einfalt	mál	þegar	um	fastar	ferðir	er	að	ræða.	

Oft	tekur	langan	tíma	að	ná	símasambandi	við	þjónustuverið	en	starfsfólkið	er	nær	undantekningalaust	alveg	einstaklega	alúðlegt	og	lipurt.	

Ég	lít	á	það	sem	forréttindi	að	fá	að	njóta	þjónustunar.	Kærar	þakkir	fyrir	mig.	



Bergþóra	Bergsdóttir

ánægð	með	að	það	skuli	vera	hægt	að	panta	með	2ja	tíma	fyrirvara,	en	samt	óarflega	stíft	að	ekki	skulivera	hægt	að	athuga	með	aðeins	minni	fyrirvara	einsg	ef	pntun	hefur	misfarist.

Þegar	hringt	er	í	akstursþjónustu	fatlaðra	þarf	að	bíða	eftir	því	að	upplestri	lýkur	áður	en	maður	fær	samband.	Þetta	getur	verið	slæmt	vegna	þess	að	það	eykur	biðtímann	í	símanum

Ég	hef	þurft	að	reiða	mig	á	SMS	-	skilaboð	og	hef	lent	í	miklum	hremmingum	með	,,stundvísi"	akstursþjónustunnar.		En	ég	skynja	einlægan	og	dugandi	vilja	til	að	bæta	þjónustuna,	fyrir	það	er	
ég	afar	þakklátur.

Mætti	kenna	bílstjórum	betur	á	tölvukerfi	í	bílum,	biðja	þá	að	skoða	alltaf	hvort	það	séu	einhverjar	sérþarfir.	Sama	á	við	um	þjónustuver.	Flest	allir	eru	að	standa	sig	mjög	vel	en	kemur	fyrir	að	
starfsmenn	eru	ekki	nægilega	upplýstir.

Ég	gef	símasvörun	algjöra	fall	enkunn	eftir	mannabreytingar.	Er	endalaust	að	lenda	í	að	starfsmaðurinn	sem	svari	símanum	sé	ekki	íslensk	og	hvorki	full	talandi	á	íslensku	né	að	viðkomandi	
skilji	mig	eða	mínar	óskir,		viðkomandi	skildi	ekki	einfalt	nafn	sonar	míns	og	eitt	skipti	var	áfangastaður	vitlaust	skrifaður.

Ég	get	engaging	verið	satt	við	slíkt	þar	sem	nauðsynlegt	er	að	skilaboð	komist	rétt	til	skila

Frábær	þjónusta	að	geta	fengið	bílana,	þar	sem	ég	get	ekki	gengið	nema	með	hjól,	má	ekki	fara	í	strætó	datt	þar	oft.	Svo	gikrin	að	fara	með	mig,
´0NÍTAR	fætir,	ónítt	bak,	og	hendur	eru	að	gera	útaf	við	mig.		Kær	kveðja		EK

Of	löng	bið	eftir	að	símaverið	svari	þegar	hringt	er

þar	sem	ég	hef	samanburð	við	hvernig	þjónustan	var,	þá	verð	ég	að	segja	að	henni	hefur	hrakað.	Biðtími	eykst	stöðugt,	flestir	bílstjórar	eru	fínir	en	stórmunur	er	á	undirverktökum	og	aksturlagi	
þeirra.	Gulu	og	rauðu	bílarnir	sem	eru	með	bestu	bílstjóranna	varðandi	mannleg	samskipti	og	aðstoð	eru	mjög	hastir	í	akstri	og	þar	sem	ég	er	hryggbrotinn	er	sársaukafullt	þegar	keyrt	er	
harkalehfga	ofan	í		holur	eða	hratt	efir	hraðahindranir.	vegna	lengri	biðtíma	og	að	maður	fer	æ	meir	á	rúntinn	með	öðrum	farþegum	þá	er	setutími	í	bílunum	lengri.	Biðtími	er	nú.	yfirleitt	um	20-
30	mín.	Aksturstími	sem	var	10-15	mín	getur	nú	verið	50	mín.
Svörun	hefur	batnað	á	dagtíma	en	það	er	oflítið	að	hafa	1	manneskju	á	vakt	eftir	19.	Svörun	var	afleit	framan	af	vetri	30-40	bið.	efur	styst	að	degi.	Ég	þarf	aðstoð	við	að	senda	tölvupósta	og	
því	hringi	ég	frekar	heldur	en	að	senda	tp.	Það	er	sanngjörn	krafa	að	starfsmenn	í	síma	kynni	sig	með	nafni.	Við	þurfum	að	gera	það.	Og	ef	srafsmaður	hefur	verið	dónalegur,	t.d.	öskrað	eða	
hreinlega	ekki	bókað	nema	helming	ferðanna	sem	þú	baðst	um	þá	væri	gott	að	geta	beint	kvörtunum	á	réttan	stað.	en	einu	póstfönginn	eru	fyrir	pontun	og	svo	almennt	hjá	strætó.	Væri	
gagnlegt	líka	að	geta	sent	uppbyggilegar	ábendingar	um	þjónustuna	sem	kosta	lítið.	margir	undirverktakar	eru	á	bílum	sem	eru	illa	merktir,	hægt	væri	að	útbúa	merki	20X20	sm	með	lógói	
strætÓ	sem	væri	sett	í	hliðarglugga	jafnt	sem	framrúðu	auk	fatlað	merkisins.	Alls	kyns	svartir,	graír,	hvítir	bílar	koma	og	leggja	jafnvel	hinu	megin	við	götuna.	Þegar	skyggni	er	slæmt,	að	
kveldi	eða	notendur	eru	sjóndaufir	þá	er	erfitt	að	vita	hvort	þetta	er	bíllinn	þinn.	Margir	undirverktakar	koma	ekki	út	úr	bílnum	til	að	aðstoða	mann,	nema	maður	baði	öllum	öngum	eða	koma	og	
spyrja	eftir	manni,	þar	sem	aðgengi	er	erfitt.	Bílstjórar	Hópferða	og	flestir	bílstjórar	Prima	Tours	eru	mjög	fínir.	Bílar	Prima	Tours	og	sumra	undirverktaka	eru	oft	skítugir,	útataðir	í	dýrahárum	
o.sv.	frv.
Hljóðvist:	Margir	farþegar	eru	viðkvæmir	f.	hávaða,	séstaklega	einhverf	börn	og	heilabilaðir.	Stundum	er	útvarpið	svo	hátt	stillt	að	það	er	truflandi,	versta	er	þegar	bílstjórar	neita	að	lækka.	Þeir	
bílstjórar	sem	hlusta	mikið	á	Útvarp	Sögu	eru	líka	oft	þeir	fúlustu	og	dónalegustu.	En	í	heildina	þá	eru	allavega	70	prósent	bílstjóra	og	svarenda	í	símaveri	kurteisir	og	allir	af	vilja	gerðir	til	að	
veita	góða	þvjónustu.	Það	er	spor	í	framfaraátt	að	pöntunin	sé	lesin	yfir	í	lok	samtals	til	að	staðfesta	upplýsingar,	líkt	og	gert	er	hjá	flugfélögum.	
Vefsíða:	Ýmsar	breytingar	hafa	orðið	á	þjónustunni	nú	á	því	ári	sem	ég	hef	nýtt	mér	hana	aftur.	Naut	hennar	2010/2011	vegna	heilaæxlis.	Því	miður	jafnast	núverandi	innhringi	ver	ekki	við	það	
gamla	þó	svo	að	biðtími	hafi	styðst	eitthvað	.	Upplýsingar	vegna	breytinga	hafa	oft	verið	ansi	seinar	að	rata	inn	á	vefsíðina	hjá	ykkur.Geta	liðið	2-3	vikur.	Pöntunarformið	sem	var	á	gömlu	
síðunni	er	ekki	snjalltækjavænt.	MJög	þarft	væri	að	hafa	sýnidæmi	á	síðunni	um	hvernig	þið	viljið	að	fólk	útfylli	skriflegar	pantanir	sem	sendar	eru	á	pontun@.	Það	myndi	eflaust	spara	starfsfólki	
úrvinnsluvinnu	ef	uppgefið	væri	fyrirmynd	um	hvernig	pöntun	ætti	að	vera.	Gott	væri	líka	þegar	breytingar	verða	hjá	ykkur	að	notendur/aðstanendur	fái	tölvupóst	þess	efnis.	Starfsfólk	túlkar	alls	
ekki	regluna	pöntun	stakra	ferða	eftir	kl	19	eins.	Sumir	skilja	það	svo	að	einungis	megi	bara	panta	eina	ferð,	ekki	einu	sinni	fram	og	til	baka	á	sama	viðburðinn.	Ég	skil	það	þannig	þar	sem	er	
talað	er	um	þetta	í	fleirtölu	að	hægt	sé	að	panta	2-3	ferðir	sem	eru	ekki	hluti	af	mann	venjulegu	rútínu	því	slíkar	ferðir	pantar	maður	í	tölvupósti.	En	stundum	er	það	svo	að	einhver	bíður	manni	
í	heimsókn	eða	á	listviðburð	með	skömmum	fyrirvara	og	þá	er	helvíti	hart	að	fá	bara	staka	ferð	á	staðinn	en	kemst	ekki	heim	til	baka.	Í	svona	svörunarstörfum	þurfa	að	vera	einstaklingar	með	
þolinmæði,	þar	sem	sumir	skjólstæðingar	eru	málhaltir,	eða	ekki	skýrir	í	hugsun.	Ég	mun	koma	fleirri	áb.	til	þín	Erlendur	beint

Hafið	símsvari	opið	lengur	og	fleirra	á	símum	ítrekað	hringt	og	enginn	svarar	þó	þú	hringir	10	mín	í	19.00	þa	eru	6	í	röðinni	og	engum	svarað	ítrekað	gerst	verðið	að	laga	þetta...

Ópersónuleg,	ónotendavæn	og	of	mikið	álag	á	bílstjórum	oft	á	tíðum.

Bæta	afspyrnu	lélega	símsvörun	og	stundvísi	bifreiða

Mjög	erfitt	að	ná	sambandi	símleiðis,mjög	langur	biðtími	alltof	oft

Stundum	erfitt	að	ná	inn	á	morgnana	ef	bíllinn	er	seinn.

Það	er	áberandi	hversu	akstur	er	skilvís	og	öruggt	farið	styðstu	vegalengd	til	áfangastað	með	á	sérstöku	garmin	tæki	en	samskipti	fara	gegnum	stærra.	Simþjónustan	hefur	stórbatnað	eftir	
nýlega	fjölgun	bila	og	starfsfólks.	Virðing,	og	þjónustulund	hefur	virkað	i	báðar	áttir	hjá	starfsmönnum,	heiðarleiki	starfsmanna	endurspeglar		allt	viðmót	og	virðingu	akstursþjónustu.	Það	með	
engum	hætti	vanvirða	samskipti	aktursnotenda	og	bifreiðarstjora.

Það	þarf	að	passa	að	tíminn	sem	þjónustu	notandi	sem	er	í	bílnum	sé	ekki	of	langur.	Einnig	þarf	að	passa	að	taka	réttan	aðila	í	bílinn	þannig	að	hann	fari	ekki	á	rangan	stað.	Það	hefur	gerst	
hjá	mínum	strák

Já	margt	t.d.	þá	þarf	að	tilkynna	komu	bíla	Akstursþjónustunnar	með	skemmri	tíma	heldur	en	tveim	klukkustundum,	eða	allt	að	12	klukkustundum	ef	ferð	er	skráð	1	mínútu	í	10:00	eða	09:59	
þá	fær	notandinn	SMS	klukkan	21:59	kvöldinu	áður	sem	er	óboðlegt.	Persónulega	finnst	mér	afar	erfitt	að	þurfa	að	eyða	svo	og	svo	löngum	tíma	í	að	gera	starfsfólki	símavers	af	erlendum	
grunni	skiljanlegt	hver	maður	er,	hvert	maður	er	að	fara	og	klukkan	hvað	maður	þarf	að	vera	mættur.	Þá	er	það	óboðlegt	að	senda	ómerkta	bíla	með	glænýjum	bílstjórum	til	að	ná	í	einstakling	
sem	notast	við	hjólastól.

Viðmót	bílstjóra	er	mjög	misjafnt	sumir	eru	mjög	vingjarnlegir	,	kurteisir	og	heilsa	en	aðrir	eru	þurrir	á	manninn	og	fara	ekki	út	til	að	taka	á	móti.

Löng	bið	í	símaþjónustu

allt	of	löng	bið	í	símanum.	stundum	bara	1	á	undan	en	tekur	langan	tíma	og	stundum	eru		12	-	14		á	undan	í	röðinni.	Of	algengt	að	tveir	til	þrír	bílar	komi	þegar	fólkið	er	að	fara	á	sama	
áfangastað	og	vilja	vera	"	samferða	"

Ef	verður	seinkun	finnst	mér	að	eigi	að	láta	vita	í	gegnum	sms	eða	síma	.

Ég	er	ósáttur	með	að	sumir	bílstjórar	fara	ekki	eftir	reglum	er	varða	festingar	og	bílbelta	notkun.	

Önnur	spurning	eiga	bílstjórar	ekki	að	festa	bílbelti	utan	um	sig	líka.	Eg	hef	tekið	eftir	því	að	einn	bílstjóri	festir	bílbelti	fyrir	aftan	bak.	Þannig	það	lítur	út	fyrir	það	að	bílstjórinn	sé	í	bílbelti	en	er	
það	ekki	í	raun.

Rosalega	getur	verið	löng	bið	eftir	svörun	frá	Þjónustuveri.	Ég	beið	í	57	mínútur	í	símanum	þann	23.	febrúar	hringdi	kl.	18:36.	Ég	gafst	upp	á	bið	og	lagði	á.

Ég	get	ekki	notað	snallsíma/tölvur	með	snertiskjá	þannig	Strætó	appið	gagnast	mér	ekkert!

Mér	finnst	oft	óþægilegt	að	ferðast	með	AÞF	vegna	þess	maður	heyrir	öll	samskipti	milli	bílstjóra	(gegnum	talstöðva)	og	jafnvel	um	ferðir	annara	farþega	sem	notast	við	AÞF	og	mér	finnst	bara	
óþægilegt.	Hefur	ekki	komið	fram	gagnrýni	af	þessum	toga	áður.

Fleira	starfsfólk	í	símaver
Aukinn	opnunartíma	þjónustu
Möguleiki	á	hraðþjónustu
Hægt	verði	að	skoða	ferðir	aftur	í	tímann	á	neti
Útsendir	reikningar	verði	langtum	ítarlegri
Hægt	verði	að	panta	ferðir	á	netinu
Þegar	eitthvað	kemur	uppá,	varðandi	ferð	eða	áfangastað	að	þá	verði	haft	samband	við	forsjáraðila	í	stað	þess	að	bílstjóri	taki	sjálfstæða	ákvörðun.	dæmi	um	að	notanda	sé	"skilað"	á	lögheimili	
þó	það	sé	alls	ekki	áfangastaðurinn	né	dvalarstaðurinn	þann	daginn.

Það	væri	gott	fyrir	þá	einstaklinga	sem	er	í	svokallaðri	dagvistun	að	þeir	fari	fleiri	en	einn	í	bíl	bæði	á	leiðinni	í	dagvistun	og	á	leiðinni	heim.

Allt	of	langar	og	erfiðar	samskipaleiðir.		Símsvörun	verður	að	skilja	íslensku.

Ítrekað	hafa	rangar	dagsetningar	verið	skráðar	inn	þegar	breytt	er	á	netinu.		Ekki	æskilegt	að	hætta	sé	á	að	allar	ferðir	dagsins	séu	afbókaðar	ef	ein	er	afbókuð.	Mætti	hafa	tölvukerfið	þannig	að	
notandi/aðstandandi	gæti	sjálfur	breytt	með	ákveðnum	fyrirvara.	
Gagnsæi	vantar	í	því	hvernig	eftirliti	með	bílstjórum	og	þjónustu	þeirra	er	háttað.

Frekar	að	halda	væntingum	í	lægra	þrepi	og	gera	síðan	betur	en	fólk	býst	við.		Það	er	betra	að	fara	fram	úr	væntingum	en	að	líta	illa	út	eftir	á.

Nokkuð	um	talsverð	frávik	frá	tilgreindum	tíma	þegar	notandi	er	sóttur	á	heimili.

Laga	hjá	ykkur	svo	maður	geti	séð	stöðuna	á	bílunum,	hvar	þeir	eru	og	laga	það	að	sýna	að	ferðinni	sé	lokið	þegar	einstaklingurinn	er	komin	á	áfanga	stað	en	ekki	þegar	búið	er	að	ná	í	
einstaklinginn.



einstaklinginn.

Mitt	framlag	hér	er	kannski	ekki	100%	marktækt	að	því	leitinu	að	ég	er	með	frekar	sjálfbjarga	einstakling,	þ.e.	hann	fer	sjálfur	út	í	bíl	á	morgnana	og	ég	hitti	aldrei	bílstjórann	og	hef	því	lítið	af	
þeirra	viðmóti	að	segja.	En	morgunbíllinn	er	á	réttum	tíma	í	90%	tilvika	sem	er	auðvitað	frábærlega	vel	gert.	Svo	er	það	bara	akstur	frá	skóla	í	frístund	og	í	skammtímavistun	og	hvað	varðar	
viðmót	bílstjóra	í	þeim	ferðum	eða	stundvísi	veit	ég	ekkert	um.	Utan	þessa	nýtum	við	aldrei	ferðaþjónustuna.	En	sem	sagt	fyrir	utan	nokkur	leiðinleg	atvik	í	byrjun	(fyrir	3	árum)	og	einstaka	
uppákomur	(sem	ég	tel	að	verði	að	teljast	eðlilegt)	hef	ég	ekki	yfir	neinu	að	kvarta

Tími	fatlaðs	fólks	og	aldraða	er	líka	mikilvægur..	verðið	stundvís.

Fleiri	sem	svara	í	síma,	of	langur	biðtími.		
Viðhorf	bílstjóra	má	bæta.	Einhverf	börn	sjá	líkamstjáningu	og	augnsamband	og	verða	óörugg.	Mjög	slæmt	að	börnin	bíði	skapar	óöryggi.óörgg	börnum	líður	illa	og	þá	er	hætta	á	reiði	köstum.

Ég	fæ	sms	um	að	rútan	sæki	son	minn	td	frá	7:35-7:50	en	samt	kemur	það	of	oft	fyrir	að	rútan	mæti	fyrir	þann	tíma,	td	7:15-7:20	og	þegar	ég	byrja	að	fylgjast	með,	þá	kemur	enginn	rúta,	en	
kemur	svo	í	ljós	að	rútan	var	farin	fyrir	kl	7:30...	Þarf	að	vera	meira	samrými	eða	eitthvað	fyrir	þetta.

Erfitt	oft	að	ná	í	gegn	í	símanum.	
Þegar	skrái	á	vefnum	ferðir	þá	er	óþolandi	að	þurfa	alltaf	að	skrá	fyrir	hverja	ferð	allar	grunnupplýsingar	upp	á	nýtt	þ.e.	nafn,	símanúmer,	heimilisfang....	í	stað	þess	að	gera	það	bara	í	upphafi	
og	síðan	að	geta	skráð	sömu	ferðir	með	því	að	merkja	dagana	og	ferðir	sem	eiga	að	vera	eins	á	dagatali.	T.d.	þegar	fer	í	skammtímavistun	og	þaðan	í	vinnu.	Þá	þarf	ég	að	skrá	hvern	dag	
fyrir	sig	með	alltaf	grunnupplýsingum.

Finnst	að	það	ætti	að	vera	sér	símalína	fyrir	þá	sem	ætla	að	athuga	með	ferð	sem	ekki	kemur	á	réttum	tíma,	tekur	allt	of	langan	tíma	oft	að	bíða	eftir	kannski	10	manns	á	undan	á	línunni...	
þá	er	fólk	pottþétt	búið	að	missa	af	ferðinni	þegar	það	loks	kemst	að!	Væri	frekar	auðvelt,	held	ég,	ef	einhver	velur	þessa	línu	til	að	panta	ferð	eða	þess	háttar	að	senda	viðkomandi	áfram	í	
röðina	á	hinni	línunni	til	að	halda	þessari	línu	lausri...hugmynd!!	

Svo	finnst	okkur	að	leigubílarnir	(sumir)	sem	notaðir	eru	megi	alveg	vera	meira	meðvitaðir	um	að	þeir	þurfi	að	aðstoða		fólk	í	og	úr	bílum,	og	láta	vita	af	sér	líka	þar	sem	fólk	getur	illa	hangið	út	
í	glugga	að	bíða	(eru	of	oft	bara	að	farnir	án	þess	að	nokkur	viti	að	þeir	hafi	komið!).

Þeir	tímar	sem	ég	panta	akstursþjónustuna	samræmast	ekki	þeim	tímum	sem	bílstjórarnir	fá	í	tölvuna	til	sín.	Tíminn	hjá	þeim	uppfærist	og	seinkar	bara	ef	þeir	verða	of	seinir,	þannig	að	við	
lendum	stundum	í	rökræðum	með	pantaðan	tíma	þegar	maður	er	að	benda	á	að	þeir	eru	seinir.
Það	eru	líka	gerðar	allt	of	mikilar	kröfur	á	þá	um	að	vera	á	mörgum	stöðum	á	sama	tíma	-	þetta	er	ekki	hollt	fyrir	ánægju	þeirra	í	starfi,	né	fyrir	kaupendur	þjónustunnar.	Þetta	er	skemmandi	
fyrir	allt	starfið	í	heild.
Ég	veit	að	verð	fyrir	þjónustuna	hjá	sveitarfélögunum	hefur	margfaldast	eftir	að	þjónustan	færðist	til	strætó	-	en	þjónustan	við	fólkið	sem	nýtir	þjónustuna	hefur	lítið	batnað	og	versnað	í	mörgum	
þáttum.	
Það	er	klárt	mál	að	margt	þarf	að	breytast	til	þess	að	notendur	þjónustunnar	verði	ánægðir	og	maður	heyrir	bílstjórana	tala	um	mikið	álag	og	maður	heyrir	af	uppsögnum	þeirra	einnig.	Ástandið	
er	alvarlegt	og	eitthvað	verður	að	fara	að	breytast.

Mikilvægt	að	notandi	þurfi	ekki	að	bíða	lengi	því	fötlun	hans	veldur	því	að	það	skapar	mikið	óþol	hjá	honum

Flestir	yndirlegir	og	gott	að	hringja	,	hef	einu	sinni	lent	á	dónalegri	og	leiðinlegri	konu	og	einu	sinni	konu	sem	var	bara	ekki	viss	um	neitt.	Aðrir	yndislegir.	Bílstjórararnir	góðir	og	passa	vel	upp	á	
mitt	barn,	Einu	sinni	eða	tvisvar	fengið	svona	bílstjóra	sem	ég	var	svona	eeeeeee	með,	en	kom	henni	heim	:)	Ég	viðurkenni	það	að	ég	er	aldrei	róleg	fyrr	en	barnið	mitt	er	komið	heim,	hún	er	að	
fara	á	marga	staði	og	margir	að	keyra	svo	það	má	ekkert	klikka	svo	hún	fari	á	rangan	stað	.

Að	bílstjórar	prufi	sjálfir	að	sitja	í	hjólastól	sem	er	festur	í	bílinn	og	keyri	um	og	sérstaklega	fara	yfir	hraðahindranir.Að	val	sé	á	hvort		sá	sem	hringir	þurfi	að	hlustia	á	allir	þær	upplýsingar	sem	
eru	gefnar	um	þjónustunna	eða	ekki.Lækka	tónlistina	sem	er	alltaf	spiluð.Að	strætó	taki	upp	800	númer	þar	sem	MJÖG	erfitt	er	að	ná	símasambandi	við	þjónustuver.

Mér	fannst	betra	þegar	ég	fékk	sms	15	mín	áður	en	ég	var	sótt.	Mér	finnst	2	tímar	of	langur	tími.	Ef	hægt	væri	að	breyta	því	í	1	klst	þá	væri	ég	mjög	ánægð.	Annars	finnst	mér	öll	þjónusta	
og	bílar	umfram	væntingar.	Verð	að	taka	fram	hvað	mér	finnst	Sigrún	í	þjónustuverinu		frábær.	Takk	kærlega	fyrir	mig.	

Bílstjórar	mættu	kunna	að	setja	upp	barnabílstóla.		Það	er	stundum	erfitt	fyrir	mig	að	hemja	barn	(sem	þekkir	ekki	bílstjóra)	og	setja	upp	bílstól	samhliða.

Ég	vil	nú	fyrst	og	fremst	þakka	fyrir	þessa	könun	hún	er	mér	sem	nottanda	mikilvæg.	
það	sem	ég	vil	koma	á	framfæri	er	að	sumir	bílstjóra	filgjast	ekki	með	hvort	maður	hafi	spend	belti.	vil	takk	það	fram	að	þeir	hafa	bætt	sig	samt.	Einig	vil	ég	sérstaklega	taka	fram	að	oft	ef	
maður	hringir	um	háteisbilið	þá	er	mjög	löng	bið	og	hefur	maður	lend	í	að	vera	númer	14	í	röðini	það	er	ekki	viðunandi.

Mér	finnst	mjög	skrýtið	þegar	sms	segir	að	bíllinn	komi	heim	til	mín	og	sæki	mig	til	vinnu	eftir	að	ég	á	að	vera	mætt	í	vinnuna!	Ég	hef	mætt	MJÖG	oft	of	seint!	Ég	er	alls	ekki	ánægð	með	
þetta!!!

Ég	er	mjög	ánægð	með	bílstjórann	sem	sinnir	barninu	mínu	venjulega.	Þegar	hann	er	ekki	er	þjónustan	hins	vegar	ekki	í	lagi,	bílstjórar	koma	seint	og	ég	hef	lent	í	að	starfsfólkið	í	símaveri	sýni	
dónaskap.	Annað	sem	er	ekki	í	lagi	er	að	pöntunarkerfið	virðist	ekki	alltaf	virka	þannig	að	stundum	mætir	bíllinn	þó	ég	hafi	afpantað.

Mér	finnst	skipulag	slæmt.		Fáránlegegt	hverning	ferðir	eru	samræmdar	.	Td.	að	fara	í	Kópavog	áður	en	farið	er	í	Sigtún,	sem	gerðir	það	að	verkum	að	viðkomandi	kemur	of	seint	í	vinnu.		
Bílstjórar	margir	hverjir	ekki	starfi	sínu	vaxnir.	Ekki	góðir	í	mannlegum	samskiptum	og	vita	ekki	hverning	á	að	umgangast	fólk	,	með	fordóma.	'Eg	hef	heyrt	bílstjóra	tala	við	fólk	eins	og	það	sé	
hundur	!!!	Það	segir	kannski	eitthvað.	Og	sumir	mennirnir	eru	bara	svakalega	ósnyrtilegir	og	dónar.	'Eg	hef	marg	kvartað,	en	ekki	virkar	það.	Svo	er	alveg	ómögulegt	hverning	það	eru	aldrei	
sendir	sömu	bílstjórarnir.	Hugsið	ykkur	að	fara	úr	og	í	vinnu	alla	daga	og	aldrei	sami	bílstjórinn.		Og	enginn	að	þeim	kynnir	sig	t.d.		Mér	finnst	vanta	betra	skipulag	að	öllu	leyti.	'Eg	hef	notað	
þessa	þjónustu	til	fjölda	ára	og	hún	hefur	aldrei	verið	eins	léleg.		"	Fatlað	"	fólk	eru	líka	manneskjur	og	á	virðingu	skilið	eins	og	þið	"hin	"

að	þeir	sem	eru	með	hækjur	eða	göngugrind	fái	stórabila

Vera	betur	stundvís

Vera	í	símasambandi	við	foreldra	ef	óvenju	mikil	seinkun	meira	en	30	mín

Það	mætti	gera	þjónustuna	líkara	því	sem	er	hjá	blindum.	Það	er	mikil	mismunun	gagnvart	fötlunarhópum	að	annar	hópurinn	geti	hringt	á	ferðaþjónustu	og	fengið	bíl	eins	og	skot	á	meðan	aðrir	
geta	bara	hringt	á	vissum	tímum	og	með	töluverðum	fyrirvara.	Þroskaskertir	búa	þar	með	við	ólögmæta	skerðingu	á	sínu	ferðafrelsi	og	það	er	í	verkahring	þjónustuveitandans	að	hætta	að	gera	
upp	á	milli	hópa	á	þennan	hátt.

Strætò,	þarf	að	vera	à	réttum	tìma,	svo	bæði	barn	og	foeldrar	komist	til	vinnu	og	skòla	à	réttum	tìma.þennan	þàtt	verður	strætò	að	laga.

Það	hefur	komið	fyrir	nokkrum	sinnum	fyrir	að	hann	er	ekki	sóttur	í	vinnuna,	og	það	má	alveg	laga	eða	láta	vita	;)

Það	koma	dagar	þar	sem	bílarnir	koma	seint	eða	ekki	neitt	þar	sem	bíllin	var	búin	að	bíða	of	lengi	við	vitlaust	hús.

Thessar	spurningar	leida	vanda	thjonustunnar	ekki	i	ljos.	Bilar	koma	og	fara	ån	thess	ad	låta	vita	af	ser	og	hvorki	så	fatladi	ne	fullfriskur	adstodarmadur	nå	ad	sjå	bilinn	jafnvel	dag	eftir	dag.	Og	
thad	tho	serstaklega	hafi	verid	bedid	um	ad	bilstjorinn	bankadi.	Bilar	koma	ekki	å	verndadan		vinnustad	tho	thad	seu	fastar	ferdir,	bilar	koma	of	seint	stundum	meira	en	30	min.

Enn	of	langur	tími	sem	tekur	að	svara	í	þjónustuveri.	Enn	of	oft	sem	notendur	þurfa	að	hanga	í	bílnum	í	lengri	tíma	á	meðan	aðrir	eru	keyrðir	á	aðra	staði.	Hefur	jafnvel	komið	fyrir	að	notandi	
er	sóttur,	svo	annar	notandi	og	sá	notandi	keyrður	á	annan	stað	og	loks	sá	fyrsti.	Jafnvel	þriðji	notandinn	sóttur	líka	í	sömu	ferð	áður	en	sá	fyrsti	fær	að	komast	leiðar	sinnar.

Ég	er	mjög	ánægð	með	þjónustuna	á	morgnana,	þar	sem	það	er	aðstoðarmanneskja	í	bílnum	með	bílstjórum	og	alltaf	sama	fólkið.	Ég	er	óánægð	með	þjónustuna	síðdegis	þar	sem	barnið	fer	
aldrei	með	sama	bílstjóra	og	er	eitt	í	bílnum	með	bílstjóranum,	og	því	enginn	til	að	athuga	til	dæmis	hvort	barnið	losi	bílbeltið.	Og	svo	er	alls	ekki	nógu	gott	að	einhverf	börn	þurfi	að	ferðast	með	
nýrri	manneskju	nær	daglega.

Endilega	biðja	bílstjóra	(sem	sækja	að	dyrum)	að	nota	dyrabjöllu	og	bíða,	ekki	fara	inn	á	heimili	þess	sem	er	verið	að	sækja.

Mér	finnst	merkilegt	hvað	bílar	eru	illa	nýttir.	Dæmi	á	mánudögum	erum	við	3	að	fara	frá	MS	á	sama	tíma	og	oftast	koma	þrír	bílar	búum	á	sömu	þúfunni.	Raunar	vorum	við	allar	í	sama	bíl	
núna	síðast

Mér	finnst	lágmark	að	þær	sem	svara	símanum	skilji	íslensku	og	geti	gert	sig	skiljanlegar.	Hef	lent	í	misskilning	þar	því	símadaman	skildi	mig	ekki.	Og	ég	er	ekki	sátt	við	að	það	sé	sendur	
bílstjóri	sem	getur	ekki	tjáð	sig	við	barnið	mitt	og	stjórnstöð	skilur	ekki	einu	sinni.	Einnig	finnst	mér	að	bílstjórarnir	þurfi	að	upplýsa	allavega	börnin	sem	þeir	eru	að	keyra	ef	að	þeir	þurfa	að	
sækja	fleiri	eða	taka	á	sig	krók	því	að	allavega	minn	sonur	þorir	ekki	einn	með	ferðaþjónustunni	því	að	hann	verður	alltaf	svo	kvíðinn	ef	það	er	ekki	farin	sú	leið	sem	að	hann	veit	að	liggur	á	hans	
föstu	staði.	Einnig	eigum	við	erfitt	með	að	treysta	því	að	hann	komi	á	réttum	tíma	í	skólan	þó	að	bíllinn	sé	pantaður	mjög	tímanlega	og	sonur	minn	á	mjög	erfitt	með	það.

Erfiðleikar	með	tungumál.

Ömurleg	þjónusta	og	viðmót	og	hroki	í	símverinu	fyrir	neðan	allar	hellur.	Reyni	að	nota	ekki	þjónustu	strætó.		Ykkar	fyrirtæki	er	það	ömurlegasta	sem	ég	hef	nokkurtíman	þurft	að	eiga	viðskipti	
við.

Þjónustustigið	sem	átti	að	bæta	svo	mjög	með	nýju	kerfi	og	þjónustuveri	fór	mjög	tilbaka	frá	því	sem	upphaflega	átti	að	vera.	Það	er	ekki	nógu	gott.

Einstaka	símsvarandi	á	hvorki	til	kurteisi	né	þjonustulund.

Biðtími	símsvörunar	hefur	styst	til	muna.

Hef	oftar	verið	ekið	í	leigubíl	en	STRÆTObíl	!

Verð	að	taka	fram	ad	þessi	þjónusta	veitir	fötluðum	GRÍÐARLEGT	FRELSI	til	ad	athafna	sig	í	Reykjavík	og	nágrenni	



TAKK	FYRIR	MIG	

Laga	sms	kerfið

Hún	býr	á	sambýli	og	stundum	ferðast	hún	með	meðleijanda	sínum	á	sama	staðinn	og	þá	á	strætó	það	til	að	senda	tvo	bíla	í	stað	eins	og	það	breitist	ekkert	þó	það	sé	kvartað.

Teppi	í	bílana	!!

gera	símann	hjá	þjónustuverinu	gjaldfrjálsann,þegar	maður	er	ekki	staddur	heima	hjá	sér	þarf	farsíma	og	að	vera	nr.26	í	röðinni	þýðir	20	mínúta	bið.	dýrt	spaug	í	farsíma	stundum	er	maður	að	
bíða	eftir	að	vera	sóttur	annað	en	heim	td.	í	félagslega	tengt	dæmi	gjaldfrjáls	sími	fyrir	farsíma	líka	er	að	mínu	mati	stærsta	bótin	sem	hægt	væri	að	gera.

Starfsfólk	í	símaþjónustu,	mæti	alveg	kynna	sig	með	nafni.	Yfirleit	er	fólk	kurteist	í	símaþjónustunni	og	vil	allt	fyrir	mann	gera,	en	mér	hefur	líka	verið	svarað	með	hroka.	En	við	erum	mannleg	
öll.	Það	væri	líka	gott	fyrir	þann	sem	er	með	fastarferðir	að	hafa	samabílinn	og	bílstjóra,	minn	talar	mikið	um	það	að	vera	ekki	með	sama	bílstjóra

Tímasetningar	mættu	vera	áreiðanlegri.	
Einnig	er	óhóflega	löng	bið	þegar	hringt	er	í	þjónustuver	!

Það	er	nánast	vonlaust	að	hringja	í	þjónustuver	strætó,	þar	sem	mjög	löng	bið	er	eftir	svari.

að	bílstjórar	drepi	á	bifreiðnni	þegar	verið	er	að	bíða!!!

Meiri	þjónustulund,	meiri	kurteai	og	almennt	betri	framkosm	og	tillitssemi	til	viðskiptavind	og	tíma	þeirra.

Nei,	ég	hef	ekkert	nema	gott	að	segja	um	alla	þá	þjónustu,	sem	að	mér	snýr.	Takk	fyrir.

Bílar	bíða	oft	ansi	stutt	eftir	syni	mínum	áður	en	þeir	fara	aftur.	Hann	er	með	einhverfu	og	oft	svoldið	seinn	í	svifum.	Gott	væri	að	þeir	hinkruðu	lengur	þegar	hann	er	sóttur,	ef	hann	birtist	ekki	
strax.

„Þjónustan”	þarf	að	batna	til	muna	svo	að	minn	8	ára	gamli	strákur	muni	nokkurn	tímann	aftur	ferðast	með	ykkur.	Hann	þorir	aldrei	aftur	í	ferðaþjónustubílinn.

Bílarnir	mætti	bíða	örlítið	lengur	á	staðnum	sem	einstaklingur	er	sóttur.

Gott	væri	að	fá	litinn	bíl	til	að	sækja	mig!

óhóflega	löng	bið	eftir	símsvörun	-

það	kom	upp	atvik	í	gær	hjá	stráknum	mínum,	hann	á	tvö	heimili	þar	sem	við	pabbi	hans	erum	skilin,	svo	virðist	sem	heimilisfang	föður	hans	hafi	þurrkast	út	úr	kerfinu	eða	eitthvað	þvíumlíkt,	
alla	vega	var	reynt	að	sækja	hann	hingað	þegar	hann	var	á	hinum	staðnum	og	síðan	var	honum	skilað	hingað,	seinni	bílstjórinn	varð	hálfmiður	sín	yfir	þessu

Í	sambandi	við	símsvörun,		þá	hefur	hún	lagast	til	muna,		þurfti	stundum	að	bíða	í	15-20	mín,	.		
Lang-flestir	bílstjórar	eru	viðmóstsþýðir	en	samt	eru	undantekningar,	sem	halda	að	þeir	séu	að	flytja	pakka,	en	ekki	lifandi	fatlað	fólk.

Passa	að	ég	fái	alltaf	lítiinn
Reyna	að	senda	lítin	leigubíll	eftir	mér

Það	gengur	ekki	að	farþegi	sé	skilinn	eftir	í	lengri	tíma	þegar	hann	á	að	vera	sóttur,	ekki	hægt	að	ná	sambandi	við	ykkur	og	endanlega	þurft	að	gera	aðrar	ráðstafanir	til	að	koma	honum	heim.

Hætta	að	gleyma	að	sækja	þá	sem	eiga	pantaða	ferð	og	ef	ending	veit	heimilisfangið	þá	að	hringja	í	aðstandanda

Það	sem	að	ég	myndi	vilja	að	yrði	lagað	strax	er	að	þeir	sem	eru	að	sinnu	þessu	starfi	og	koma	á	leigubílum	að	sækja	barn	í	grunnskóla	sem	eru	sumir	ekki	vel	merktir	komi	inn	í	skólann	og	
sækji	barnið	í	andirið.	Minn	drengur	hefur	lent	í	því	oftar	en	einu	sinni	að	það	komi	ekki	vel	merktum	bíll	að	sækja	hann	og	hann	er	ekki	sóttur	inn.	Ég	er	búin	að	kanna	hjá	ykkur	og	fá	að	vita	að	
allir	sem	eru	í	þessu	eigi	undir	engum	kringumstæðum	ekki	að	koma	inn	í	skólann	og	bera	ábyrgð	á	því	að	barnið	sé	sótt	og	komist	á	réttan	stað.	Því	miður	er	þetta	að	leigubílstjóri	komi	ekki	
inn	of	algengt	og	það	þarf	að	laga	strax.	Síðan	líka	framkoman	skiptir	máli	þegar	börnin	eru	sótt.	Oftast	eru	þetta	börn	sem	eigi	við	allskonar	örðuleika	að	stríða	og	það	þarf	að	fara	vel	að	
þeim.

Það	má	passa	að	bíllin	verður	ekki	stundum	20	mín	og	seinn	og	lenda	svo	á	rúnti	varð	of	sein	í	skólan	um	daginn

Eftir	að	hægt	var	að	fylgjast	með	ferðunum	á	netinu,	þá	hefur	það	stórbætt	mitt	öryggi	með	að	breytingar	nái	rétt	í	gegn	og	traust	til	þjónustu.		Er	í	Grafarvogi	og	vil	sérstaklega	þakka	fyrir	
hlýlega	og	góða	þjónustu	bílstjóra	sem	koma	að	sækja	dóttur	mína	þangað.		Heilsa	henni	með	nafni	og	eru	almennt	mjög	vingjarnlegir.		Reyndir	yfirleitt	sá	sami	sem	sækir	og	annar	sem	skilar	
heim,	það	er	líka	mikilvægt	að	hafa	sem	oftast	sama	bílstjórann,	það	eykur	mitt	sálaröryggi	mjög	mikið...	í	það	heila	er	ég	mjög	þakklátur	notandi.		:-)

No	comment!

ja	að	bilstjorar	spyrjium	nafn	farþega	aður	en	hann	kemur	i	bilinn	hef	tvisvar	lent	i	þvi	að	vera	vitlaus	manneskja	i	bilnum	og	komist	mjög	seint	heim	!	stundvisina	þarf	MJÖG		að	laga	og	taka	tillit	
til	þess	aðfolk	sem	eru	i	bilunum	sem	þurfa	bæði	að	mæta	a	stað	a	sama	tima	að	nota	þa	fleiri	bila	undir	folkið	hef	oft	misst	af	tima	hja	lækni	vegna	þessa	!!!	stunvisina	þarf	algjörlega	að	bæta	
ur	!!!!!

Sumir	símastarfsmenn	mega	sýna	meiri	þolinmæði	þegar	að	þeir	tala	við	fólk	sem	á	erfitt	með	mál.

Barnið	sem	notar	þjónstuna	er	leikskólabarn.	Bílarnir	eru	oftast	ekki	á	réttum	tíma	og	við	erum	að	nota	þjonustuna	til	að	komast	í	talþjálfun.	Talþjálfun	er	honum	nauðsynleg	og	við	höfum	
nokkrum	sinnum	misst	af	tíma,	gleymst	að	sækja	barnið,	komið	of	seint	(allt	of	seint!)		komið	of	seint	og	farið	svo	á	annan	stað	í	pikk	up	og	svo	framvegis.	Ég	hef	sem	aðstandandi	aldrei	hitt	
bílstjóra	en	þjónustuverið	hefur	leyst	málin	af	röggsemi.

Sem	aðstandi	myndi	ég	vilja	fá	SMS	ef	ferð	er	ekki	nýtt.	Það	er	ef	bíll	kemur	og	fer	án	þess	að	taka	farþegar.	Ég	hef	lent	í	því	að	drengurinn	minn	hefur	verið	skilinn	eftir	og	enginn	vissi	af	
því.


